

NHẬN THỨC VỀ NỘI DUNG PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

NGUYỄN THẾ TRUNG

Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương

SỐ 01 - 2021

BẢN TIN DÂN VĂN HÀ TĨNH

1



Toàn cảnh Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ảnh: Nguồn Thông tấn xã Việt Nam

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa kế thừa quan điểm nhất quán của Đảng, vừa đặt ra mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong thời kỳ mới.

Từ khi thành lập Đảng (3/2/1930) đến nay, Đảng ta có những bước tiến quan trọng trong nhận thức và hành động về phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong “Chính cương Đảng Lao động Việt Nam”, Đảng ta đã ghi rõ: “Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”. Như vậy, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng

của Đảng được đặt ra từ đầu là “phát triển chế độ dân chủ nhân dân”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951 ở Tuyên Quang) đã quyết nghị 12 chính sách của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng, củng cố và phát triển chế độ dân chủ nhân dân về chính trị, kinh tế và văn hóa, chuẩn bị tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 10/1960) đã quyết định các chủ trương “tăng cường nhà nước dân chủ nhân dân, củng cố sự nhất trí về chính trị của nhân

dân, đoàn kết quốc tế và đẩy mạnh xây dựng Đảng”. Đại hội đã định hướng rất rõ nhiệm vụ “tăng cường nhà nước nhân dân” trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991) thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế đến năm 2000. Cương lĩnh khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (28/6 - 1/7/1996) đánh dấu bước ngoặt mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội chủ trương: xây dựng cơ chế để thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước. Thực hiện tốt các cơ chế làm chủ của nhân dân: làm chủ thông qua cơ quan đại diện là cơ quan dân cử và các đoàn thể, làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, bằng các quy ước, hương ước tại cơ sở, phù hợp với luật pháp của nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4/2001) đã đúc kết 04 bài học chủ yếu sau 15 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, trong đó nhấn mạnh bài học: đổi mới phải dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn sáng tạo. Đại hội đã xác định: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4/2016) tiếp tục nhấn mạnh: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, phải xây dựng các thiết chế mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo các chủ trương, chính sách

của Đảng và nhà nước đều có sự tham gia xây dựng của nhân dân, phản ánh ý chí, lợi ích của đất nước, của quốc gia, của dân tộc”.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Đại hội XI (tháng 01/2011) khẳng định sâu sắc: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp và quyền làm chủ thông qua các cơ quan đại diện của mình. Phát huy dân chủ đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội, phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân”.

Đến Đại hội XII của Đảng (tháng 01/2016) vấn đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Đại hội khẳng định trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: “Tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về Đảng cầm quyền... Vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, các nguy cơ cần phải phòng ngừa đối với Đảng cầm quyền”. Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của của cả nhiệm kỳ có nhiệm vụ: “Thu hút, phát huy sức mạnh mọi nguồn lực và sức mạnh sáng tạo của nhân dân... phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đưa đất nước ta bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ tổ chức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tạo nền tảng nâng cao vị thế của đất nước. Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ là “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của

nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết toàn dân tộc”.

Như vậy ngoài các vấn đề đã được các nghị quyết Đại hội trước đó nhấn mạnh như: “tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...”. “Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tạo nền tảng chính trị, pháp lý để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân”.

Nội dung phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều vấn đề mới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng trong tình hình mới. Trên thế giới, tình hình diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực tạo ra thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và suy thoái chu kỳ. Vấn đề hội nhập, toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu... tiếp tục tác động đến tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII thông qua Báo cáo chính trị, trong đó có những vấn đề mới, rõ hơn các nhiệm vụ trước đây như: “Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện phải được thực hiện đúng, hiệu quả, đặc biệt là dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Như vậy, Nghị quyết yêu cầu rất cao tính hiệu lực, hiệu quả của việc thực hành dân chủ, người

dân vừa thường xuyên kiểm tra vừa thường xuyên giám sát hoạt động của các cơ quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, đặc biệt là sự gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, trong đạo đức, lối sống, đồng thời người dân được thụ hưởng thành quả đóng góp của mình.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân được văn kiện Đại hội định hướng rõ cho cả hệ thống chính trị: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Văn kiện Đại hội đặc biệt đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức, lối sống: “Cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng còn đặt ra nhiệm vụ cho hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo là phải tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, khẳng định nhân dân là chủ thể của công cuộc đổi mới đất nước. Đây là vấn đề được Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”.

Như vậy, qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là sau 35 năm đổi mới (1986 - 2021) và Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính chất khách quan việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới.

N.T.T

Tháng Thanh niên và hành động của tuổi trẻ Hà Tĩnh

LÊ THÀNH ĐÔNG

UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

Từ năm 2004, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo điều kiện để tập trung chăm lo cho thế hệ trẻ, tháng 3 hằng năm được Đảng, Nhà nước ta chọn là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, hình thành cao trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng qua đó tạo sự tin tưởng, thu hút sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với thanh niên.

Để phù hợp với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Tháng Thanh niên hàng năm được lựa chọn gắn với từng chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm khác nhau. Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, đúng vào dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đồng thời cũng là lần đầu tiên nội dung về Tháng Thanh niên được chính thức ghi nhận trong Luật Thanh niên năm 2020. Với chủ đề “*Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân với hơn 83 hoạt động hưởng ứng quy mô từ các cấp bộ Đoàn, trong đó cấp tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực với tổng nguồn lực gần 700 triệu đồng. Từ đầu tháng thanh niên đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực triển khai Chiến dịch truyền thông “*Tôi - Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh*” thông qua sinh hoạt chủ đề, diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu trực tuyến, thi ảnh, video clip, hành trình về nguồn... nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh

thiếu nhi. Các phong trào “*Thanh niên tình nguyện*”, “*Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*”... được đẩy cao trong toàn Đoàn. Các cấp bộ Đoàn huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa 35 nhà nhân ái trị giá 1,3 tỷ đồng, gần 50 tuyến “*Đường điện thanh niên thấp sáng làng quê*” trị giá 600 triệu đồng; trồng mới gần 100 tuyến đường hoa thanh niên; lắp đặt 87 khu vui chơi thiếu nhi; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 8.000 đối tượng chính sách; hiến tặng hơn 1.000 đơn vị máu; trao tặng hàng nghìn suất quà; phát hơn 8.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện; ra mắt 64 mô hình kinh tế thanh niên quy mô trên 200 triệu đồng.

Trong khí thế sôi nổi của tháng 3 “*đặc biệt*”, hàng chục ngàn lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ các địa phương làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, khu dân



Ảnh: T.G

cư kiểu mẫu, ra quân xây dựng đô thị văn minh, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân,... Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được lan tỏa như “*Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp không lãi suất*”, “*Ngôi nhà kế hoạch nhỏ*”, “*Đường cò thanh niên*”, “*Tường tranh thanh niên*”, “*Ngôi nhà tình bạn*”... Bên cạnh đó, bằng những cách làm phù hợp, hiệu quả, tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tổ chức 35 lớp học cảm tình Đoàn cho **4.610** thanh niên, đội viên ưu tú; kết nạp 4.000 đoàn viên mới; giới thiệu 156 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức hiệu quả các hoạt động “*Ngày hội thanh niên*”, “*Ngày đoàn viên*”, “*Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn*”. Đặc biệt, toàn tỉnh triển khai hơn 1200 công trình thanh niên cấp cơ sở, 85 công trình thanh niên cấp huyện, 10 công trình thanh niên cấp tỉnh trong đó có 03 công trình được Trung ương Đoàn tuyên dương trên tổng số 35 công trình tiêu biểu

toàn quốc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong chặng cuối của Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tháng Thanh niên và phong trào thi đua cao điểm đã đề ra, thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, tích cực đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng hình thức thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xem tiếp trang 15

HƯƠNG SƠN NỖ LỰC PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

BÙI NHÂN SÂM

TUV, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

Hướng đến mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong Quý II năm 2021, huyện Hương Sơn đã phát động đợt cao điểm 90 ngày ra quân với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - sáng tạo và trách nhiệm”, từng bước khắc phục mọi khó khăn để nỗ lực hoàn thành mục tiêu, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà.



Đ/c Bùi Nhân Sâm - TUV, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn kiểm tra mô hình vườn mẫu tại xã Sơn Kim I
Ảnh: T.G

Đoàn kết toàn dân - sức mạnh đi đến thành công

Thời gian qua, thiên tai và dịch bệnh covid - 19 đã để lại hậu quả nặng nề cho đời sống của người dân, đặc biệt là về mặt kinh tế nhưng nhờ tinh thần đoàn kết Đảng bộ và nhân dân Hương Sơn đã vượt qua mọi thách thức để phấn đấu đi lên. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền cũng phải thực

hiện nhiệm vụ “kép” là vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện có hiệu quả mục tiêu chính trị của huyện.

Nhờ chủ động trong chỉ đạo với nhiều cách làm đổi mới, phù hợp theo từng thời điểm. Cùng với sự tập trung, nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân toàn huyện, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả khá toàn diện

trên tất cả các mặt: Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, nông thôn xanh, sạch, đẹp và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên; đến nay 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Sơn Kim 2 đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 84 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; cứng hóa được hơn 124 km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn. Trong đó, theo chương trình dự án là 55,89 km, theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 68,78 km (đạt 106% kế hoạch). Đến nay, huyện cơ bản đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Hiện nay, toàn huyện có 32 sản phẩm đạt chất lượng OCOP trong đó có 13 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao, chiếm 15,29% đứng đầu toàn tỉnh; có 674 vườn mẫu đạt chuẩn; phong trào cải tạo vườn gắn với xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu có nhiều chuyển biến tích cực trong từng khu dân cư, vườn hộ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và kinh tế vườn hộ. Cơ sở vật chất văn hóa được tập trung đầu tư xây mới, nâng cấp 06 nhà văn hóa xã, 47 nhà văn hóa thôn, 33 khu vui chơi giải trí, khởi công xây dựng trung tâm hội nghị huyện, nâng cấp khu thi đấu thể thao huyện; thị trấn Phố Châu đạt văn minh đô thị; có 06 tuyến đường đạt tuyến đường đô thị văn minh; tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,86%, giảm 1,48%, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 39,4 triệu đồng, tăng 4,4 triệu đồng so với năm 2019; hình thành mới 86 mô hình phát triển sản xuất.

Với lợi thế diện tích đồi núi chiếm phần lớn, rất phù hợp để phát triển kinh tế các loại cây có múi nên thời gian tới huyện tập trung chỉ đạo tiếp tục nhân rộng và đầu tư phát triển các loại cây liên kết theo chuỗi giá trị để người dân cùng kết nối, chia sẻ với nhau trong quá trình làm ăn nhằm tạo ra thương hiệu sản phẩm của vùng. Đồng

thời, mở rộng các mô hình chăn nuôi hươu, dê, bò vỗ béo,...trên chính vùng đất được thiên nhiên ban tặng.

Để có được những kết quả như hiện nay là nhờ vào sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục và phấn đấu, như: Về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Y tế - Văn hóa - Giáo dục và Môi trường; đối với 23 xã đạt chuẩn NTM thì một số tiêu chí còn thiếu bền vững, nhất là các xã đạt chuẩn trước năm 2017; một số cơ sở hạ tầng có dấu hiệu xuống cấp, tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường, khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa được củng cố thường xuyên; tư tưởng trông chờ, ỉ lại và sớm thỏa mãn với những kết quả đạt được cũng đã xuất hiện ở một số khu dân cư, làm cho phong trào bị chững lại; việc tổ chức sản xuất còn có những khó khăn, kinh tế phát triển không đồng đều, sản xuất vườn hộ chưa được chú trọng; chưa khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương;...

Nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong quý II/2021

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hướng đến xây dựng thành công huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt mục tiêu có thêm 28 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 256 vườn mẫu, 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 17 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 42,5 triệu đồng trong năm 2021. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về phát động “Đợt cao điểm 90 ngày ra quân xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới”, Hội động nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các cơ chế chính sách khuyến khích để tổ chức

thực hiện; Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn và các tổ chức Đảng cấp cơ sở triển khai tổ chức thực hiện. Sau 10 ngày triển khai thực hiện, đúc rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo huyện đã có công văn số 03-CV/BCĐ về việc đôn đốc thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng ban, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể được giao, như: Ban chỉ đạo nông thôn mới, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần phải phân công cán bộ hằng ngày trực tiếp bám sát từng thôn, từng hộ gia đình để triển khai các nội dung theo chỉ tiêu giao, tập trung các nội dung có chiều sâu trong khu dân cư và báo cáo kết quả thực hiện mỗi ngày. Giao cho Trưởng đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở phải bám sát các xã, thị trấn, các khu dân cư, trực tiếp kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn tránh trường hợp nghe báo cáo mà không sát thực tế tình hình. Giao cho văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện phong trào, xây dựng hồ sơ, theo dõi tiến độ và báo cáo số lượng công việc cụ thể được giao mỗi ngày cho Thường trực Ban chỉ đạo, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

Cùng với đó các phòng, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể, như: Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao thông đang triển khai; tập trung ưu tiên thực hiện các tuyến đường trọng điểm trước đáp ứng việc kết nối toàn huyện; tìm mọi giải pháp để huy động nguồn lực thực hiện hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí giao thông.

Phòng Tài nguyên & Môi trường: Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục dự án đầu tư, có phương án đẩy nhanh tiến độ xây

dựng lò đốt rác; phối hợp các ngành đang xây dựng chương trình nước sạch; có giải pháp tăng cường việc thực hiện Đề án phân loại và xử lý rác tại nguồn, củng cố các Hợp tác xã môi trường tại các xã, để vận hành việc thu gom rác thải theo quy định.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tham mưu kế hoạch đẩy mạnh phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chú trọng các sản phẩm có lợi thế, sản xuất có liên kết (bưởi da xanh, dưa, chè, cây dược liệu, dê...), cải tạo vườn, xây dựng vườn mẫu xanh - sạch - đẹp gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế, phát huy hiệu quả quỹ đất vườn hộ, thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, phát động, kêu gọi toàn dân tham gia xây dựng huyện nông thôn mới, tạo thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, với khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, tích cực thực hiện thiết thực và hiệu quả; kết nối huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, con em xa quê... hỗ trợ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian tới, Hương Sơn xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy hoạch, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm chuyên dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, chuyên đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp có tính cạnh tranh cao; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đồng thời tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo vươn lên để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn theo hướng thiết thực, hiệu quả và phát triển bền vững./.

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

SỐ 01 - 2021

BẢN TIN DÂN VĂN HÀ TỈNH

9

HOÀNG ANH ĐỨC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh



Các đại biểu lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kiến các nội dung liên quan đến hiệp thương

Ảnh: T.G

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là hình thức dân chủ trực tiếp, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện

vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Công tác tham gia bầu cử của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện “là cơ sở

chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”.

Mặc dù thời gian triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, song đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành khẩn trương, chu đáo, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. MTTQ các cấp đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, cụ thể là:

Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát nhiệm vụ được pháp luật quy định và quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Thường trực HĐND, UBND các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo bầu cử. Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn trong hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức tốt các hội nghị tập huấn để cán bộ Mặt trận nắm vững Luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn để các nội dung thực hiện phải đúng luật, tránh sai sót dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên, tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung đa dạng để làm nổi bật vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; các văn bản liên quan đến công tác bầu

cử, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; đối thoại, trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời, nắm chắc tình hình Nhân dân để kịp thời thực hiện công tác tuyên truyền, không để xảy ra các tình huống bất lợi cho cuộc bầu cử. Phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin bài tuyên truyền về bầu cử... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp để thành lập ở mỗi đơn vị một Ban Bầu cử và cử đại diện tham gia Ban Bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh trong đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh là Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Cùng với đó, thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo

đó, cấp huyện cũng đã thành lập **13** Ủy ban bầu cử tại địa phương.

Thứ tư, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh chuẩn bị chu đáo, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật các bước trong quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; bảo đảm về tiêu chuẩn đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử. Để bảo đảm dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Hội nghị lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (*được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3/2/2021 đến ngày 17/2/2021*); Hội nghị lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ (xong trước ngày **19/3/2021**); Hội nghị lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức (xong trước ngày **18/4/2021**).

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất và đang khẩn trương chuẩn bị mọi công việc để tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai trong khung thời gian quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày **4/2/2021** (tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch), sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là **13**; đại biểu HĐND cấp tỉnh là **118**, cấp huyện là **812** và cấp xã là **9544** đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày **17/3/2021** giới thiệu danh sách sơ bộ **13** người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và **118** người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát huy vai trò chủ trì trong việc chuẩn bị, điều hành các hội nghị hiệp thương, tạo điều kiện để các đại biểu tham dự hiệp thương được có đầy đủ thông tin, được trao đổi, thể hiện rõ quan điểm, chính

kiến của mình và có quyết định đúng đắn để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật đã quy định, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả của các hội nghị hiệp thương tác động lớn đến chất lượng công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Mỗi một khâu, một bước hiệp thương là một bước rà soát, sàng lọc cán bộ, bước kiểm nghiệm lại chất lượng chuẩn bị, giới thiệu của cấp ủy về danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Do vậy, công tác hiệp thương đã được chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ từ các cấp ủy, đồng thời đề cao trách nhiệm, tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức các hội nghị hiệp thương.

Thứ năm, Cùng với quá trình chuẩn bị, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy định, nhất là những khiếu nại, tố cáo liên quan đến người được giới thiệu ứng cử. Phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan làm tốt việc tuyên truyền, giải quyết những vướng mắc, thắc mắc của người ứng cử, của cử tri. Đây là tiền đề quan trọng, quyết định đến chất lượng đại biểu, thành công của cuộc bầu cử.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến “Ngày hội của toàn dân”, từ nay đến ngày bầu cử khối lượng công việc còn rất lớn, bầu cử 4 cấp diễn ra cùng một thời điểm nên phải đặt ra quyết tâm lớn để góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử. Đề tiếp tục thực hiện thành công cuộc bầu cử cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ

Xem tiếp trang 32

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

PHẠM HÙNG CƯỜNG

UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh

Ấn tượng về Thành Sen hôm nay là diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, khẳng định vai trò “hạt nhân” về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Là mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống ngày càng được nâng lên, là sức sống mới, niềm tin mới để Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh khởi động hành trình trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trong tương lai. Thành quả ấy được bắt nguồn từ tiềm lực nội sinh, đồng thời có sự đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền thành phố.

Nhận thức đúng vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã quan tâm chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh có liên quan trực tiếp đến công tác dân vận chính quyền. Trọng tâm là Kết luận số 114 - KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16 /CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Thành phố Hà Tĩnh đã tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân cùng thực hiện. Kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng, phát triển phường văn minh đô

thị và nông nghiệp, nông dân, nông thôn tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh giải quyết việc làm nâng cao đời sống.

Trong công tác cải cách hành chính, chính quyền Thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, như: việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ, thành phố luôn quan tâm thực hiện nhằm kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những thủ tục hành chính có liên quan không cần thiết, không phù hợp. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông mức độ 3 và 4, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Nhờ đó, chỉ số đánh giá cải cách hành chính của thành phố liên tiếp 4 năm giữ vị trí “quán quân” khối cấp huyện.



Thành phố Hà Tĩnh giữ vị trí dẫn đầu về chỉ số CCHC khối huyện, thị xã, thành phố năm 2020

Ảnh: V.H

Thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động và quy tắc nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị đã niêm yết bảng quy tắc ứng xử, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và công bố số điện thoại đường dây nóng để liên lạc khi cần. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử để nhân dân biết và giám sát việc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, qua đó có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ, trách nhiệm làm việc, chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy định. Cụ thể, năm 2020 các ngành, các cấp đã tổ chức tiếp 544 lượt với 744 người (trong đó, thường xuyên là 184 lượt với 210 lượt người; tiếp định kỳ, đột xuất của

lãnh đạo 360 lượt với 534 lượt người) tăng 33,3% lượt so với cùng kỳ; tiếp nhận và xử lý 345 đơn.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ quan đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức xây dựng, đăng ký. Năm 2020 thành phố có 232 mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng và nhân rộng. Trong cơ quan nhà nước, nhiều mô hình đạt hiệu quả, có sức lan tỏa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Điển hình là các mô hình: Xây dựng cơ quan, đơn vị 3 không; Công tác dân vận với xây dựng người cán bộ trách nhiệm, tận tụy, kỷ cương; Cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo điều hành.

Chính quyền các cấp tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức chính trị - xã hội cùng cấp trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, chăm lo đời sống, tinh thần cho nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân. Năm 2020, thành phố đã phối hợp giám sát 9 nội dung, tập trung vào các nội dung được nhân dân và dư luận quan tâm, trong đó giám sát trực tiếp về việc triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Giám sát việc triển khai, thực hiện Thông tư 121/2017/TT-BTC, ngày 15/11/2017 về quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới” ở phường, xã; giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố tham gia giám sát nhà tạm giữ Công an thành phố, giám sát thi hành án Dân sự tại chi cục thi hành án Dân sự thành phố; Giám sát việc thực hiện chương trình hành động của các đại biểu HĐND thành phố; Giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố, phường, xã góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân; thông qua Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân đối với chính quyền cơ sở; Ban giám sát cộng đồng giám sát các công trình đầu tư cộng đồng tại các phường, xã và khu dân cư...

Tham gia phản biện các nội dung: góp ý vào các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách về kinh tế - xã

hội của thành phố mới ban hành; tổ chức hội nghị góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền thành phố nói riêng đã góp phần làm ổn định chính trị, kinh tế phát triển (năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế 3,24%, thu nhập bình quân đầu người 53,6 triệu đồng/người/năm), chuyển biến tích cực lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Thành phố Hà Tĩnh là 1 trong 28 đô thị loại II trên cả nước có số điểm cao nhất trong số các địa phương đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới vào năm 2019. Nhân dân đồng thuận và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính quyền.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trên cơ sở kế thừa nền tảng vững chắc và những kế hoạch căn cơ, Đảng bộ và Nhân dân Thành Sen quyết tâm vươn tới mục tiêu “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, công tác dân vận chính quyền thành phố sẽ tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 25 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114 - KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16 /CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới

công tác dân vận chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố gắn với việc triển khai, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là, tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện rõ các khâu đột phá “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính...” theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; nâng cao chất lượng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu địa phương, đơn vị; kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà cho nhân dân.

Năm là, thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./

Tháng Thanh niên...

(Tiếp theo trang 5)

Trải qua gần 20 năm, Tháng Thanh niên đã tạo được sức lan tỏa ngày càng rộng lớn, sâu sắc, cuốn hút đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia; là môi trường để các bạn trẻ thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại khó, ngại khổ, xung kích tình nguyện trên mọi mặt trận, qua đó góp phần giáo dục thanh niên về tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tinh thần hành động và những kết quả nổi bật của Tháng Thanh niên 2021 cũng là minh chứng cho ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trên quê hương Hà Tĩnh. Với niềm tự hào về trang sử 90 năm vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống của mảnh đất Hà Tĩnh “địa linh, nhân kiệt”, tuổi trẻ quê hương anh hùng Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy tinh thần “*không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên*”, nỗ lực phấn đấu, xung kích tình nguyện, đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những nỗ lực đó hướng tới xây dựng thể hệ thanh niên thời kỳ mới có “*tâm trong*”, “*trí sáng*”, “*hoài bão lớn*” xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, tích cực góp phần đưa tình hình Hà Tĩnh “*nổi bật lên*” như Bác hằng mong muốn./

P.H.C

L.T.Đ

CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN THẮNG LỢI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KỶ ANH

NGUYỄN VĂN HẢO

*UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thị xã Kỳ Anh*

Thời gian qua với quyết tâm, nỗ lực hành động của cả hệ thống chính trị, thị xã Kỳ Anh đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác tôn giáo được quan tâm đúng mức; xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn, từng bước góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền. Thắng lợi đó luôn có sự đóng góp

quan trọng của công tác Dân vận của Cấp ủy và hệ thống chính trị thị xã.

Sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025, căn cứ thực tiễn và Nghị quyết Đại hội, Cấp ủy đã kịp thời lãnh đạo hệ thống chính trị tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác Dân vận, trọng tâm là Nghị quyết 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình mới*”; Nghị quyết 02 - NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “*Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới*”.



Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang giúp bà con xây dựng Nông thôn mới

Ảnh: VH

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện hệ thống chính sách giai đoạn 2011 - 2015. Xác định phản biện xã hội là việc làm khó, đặc biệt là phản biện các cơ chế chính sách. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tiến hành bài bản các quy trình, từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá đầy đủ, khách quan ý kiến của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kết quả các cuộc kiểm tra, đối thoại trực tiếp với các đối tượng thụ hưởng chính sách tại các địa phương; tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị với một số ban, ngành có liên quan đề tham vấn, củng cố xác thực của thông tin. Các nội dung tham gia phản biện, góp ý được tập thể Ban Thường vụ Thị ủy ghi nhận, đánh giá cao, được Ủy ban nhân dân thị xã, các ban, ngành đã lĩnh hội, tiếp thu cơ bản và kịp thời bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách còn bất cập.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Thực hiện duy trì tốt các cơ chế chính sách đã ban hành. Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân; trực tiếp đảm nhận: xây dựng vườn mẫu, các tuyến đường tự quản, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, đường điện thấp sáng làng quê... Đồng thời, thường xuyên sâu sát, bám nắm tình hình tại cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp chấn chỉnh kịp thời những sai sót, bất cập, tạo được đồng thuận cao trong Nhân dân. Đến nay, toàn thị xã đã hoàn thành xây dựng 9 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 23 vườn mẫu, tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 100 tiêu chí, bình quân 20 tiêu chí/xã.

Trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng: Hệ thống Dân vận cùng với các cấp chính quyền tập trung đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người

dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của các công trình, dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh, của thị xã, của địa phương. Thành lập các Đoàn công tác của khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến phản ánh chính đáng của Nhân dân. Đề xuất kịp thời với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tháo gỡ, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc ở cơ sở. Từ đó, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng tiến độ để triển khai các chương trình dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Năm qua, Thị xã Kỳ Anh đã bàn giao mặt bằng sạch ở 15 dự án, có diện tích 33,6 ha, với 853 hộ ảnh hưởng; 7 dự án bàn giao một phần, với diện tích 31,91 ha; vận động cất bốc 97 ngôi mộ, di dời 11 hộ dân lên tái định cư tại 02 dự án, tổ chức bốc thăm cho 369 hộ đủ điều kiện cấp đất tái định cư ở thôn Tân Phúc Thành 2 và 3, xã Kỳ Lợi. Hoàn ứng với Chủ đầu tư của 23 dự án, tổng số tiền 91,279 tỷ đồng. Dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng đã hoàn thành quyết toán được 50/54 hạng mục phê duyệt, với tổng kinh phí: 367,823 tỷ đồng/375,871 tỷ đồng. Dự án Formosa đã hoàn thành báo cáo quyết toán được 209/309 hạng mục phê duyệt, với tổng kinh phí: 2.590 tỷ đồng/2.964,9 tỷ đồng phải quyết toán. Dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2 và 3 xã Kỳ Lợi hoàn thành quyết toán được 16 hạng mục số tiền 94,3 tỷ đồng.

Trong công tác phòng, chống Đại dịch Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt: Với tinh thần “chống dịch như chống

giặc”, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức “mỗi người dân là một chiến sỹ” trong công tác phòng, chống dịch; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở; kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực hiện tốt đồng thời 2 nhiệm vụ là: phòng, chống dịch bệnh và thiên tai, lũ lụt. Thông qua công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt, đã thể hiện vai trò và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận, cùng với nhân dân trong ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện dự báo có nhiều khó khăn, thách thức. Công tác dân vận của thị xã Kỳ Anh cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận; cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận sát với yêu cầu thực tiễn địa phương; phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận theo Quyết định 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh do thực tiễn đặt ra.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước, trọng tâm là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thường xuyên tiếp xúc với người dân; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp của

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, xử lý kịp thời các vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

Thứ ba, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, gắn với lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phát huy tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là trên những lĩnh vực mà dư luận, nhân dân quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ tư, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở luôn sâu sát, nắm chắc tình hình, dư luận trong Nhân dân; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống quê hương, thực hiện tốt quyền lợi và trách nhiệm công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ năm, tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo, các chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự trên các địa bàn. Thực hiện tốt chính sách công tác tôn giáo, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có đạo. Phối hợp xử lý các vấn đề tồn đọng ở các xã, phường vùng giáo về đền bù sự cố môi trường biển, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo; quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐỨC THỌ NÂNG CAO CÔNG TÁC DÂN VẬN PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

ĐƯỜNG THỊ PHÚ

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đức Thọ

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Càng gần đến ngày tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng càng được các cấp, ngành, Ban Dân vận huyện ủy Đức Thọ tích cực vào cuộc, góp sức làm tốt công tác chuẩn bị.

Thời gian qua, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, Đảng bộ huyện Đức Thọ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Dân vận. Các cấp ủy Đảng đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc của hệ thống chính trị theo hướng tập trung, quyết liệt, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác Dân vận. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo và giải quyết thấu đáo. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát, hướng về cơ sở.

Từ các giải pháp đồng bộ trong công tác Dân vận, năm 2020 Đức Thọ đạt được những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 40,5 triệu đồng/người/năm; Văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, nếp sống văn hóa văn minh đô thị được nâng

lên; an sinh xã hội được chăm lo, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2020, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thị trấn Đức Thọ có nhiều tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Những kết quả đạt được trên có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện nhà, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo Nghị quyết số 19/NQ-UBBC ngày 26/2/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Hà Tĩnh có 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Đức Thọ được bầu 4 đại biểu; 60 đại biểu tôn giáo ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện trong đó có 1 đại biểu tôn giáo; 732 đại biểu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong đó có 27 đại biểu tôn giáo. Cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ xác định “Công tác vận động quần chúng đóng vai trò quyết định, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử”, cấp ủy chính quyền đã tăng cường chỉ đạo các lực lượng trong hệ thống dân vận nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân với phương châm “Bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy”.

Không chỉ chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản, cán bộ khối dân vận đã tích cực, chủ động hướng về cơ sở, nắm chắc thông tin để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo cho mỗi người dân, mỗi cử tri tham gia bầu cử với tinh thần hăng hái, trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo phối hợp triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong hệ thống dân vận cấp huyện. Một trong những nội dung quan trọng là phối hợp với các phòng, ngành chức năng tham mưu chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy các giải pháp để ổn định tình hình, chủ động xây dựng kịch bản xử lý tình huống tại các khu vực này vào thời điểm trước, trong và sau bầu cử”, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền vận động nhân dân, làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở.

Trong điều kiện huyện nhà triển khai bầu cử HĐND 4 cấp lần đầu tiên sau khi sát nhập địa giới hành chính, dự đoán sẽ có những khó khăn nhất định, nảy sinh những vấn đề phức tạp như: vấn đề tư tưởng cục bộ địa phương, cục bộ dòng họ, vấn đề xử lý công tác cán bộ dôi dư. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở chủ động bám nắm địa bàn, nhất là những địa bàn tiềm ẩn những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn, nơi có vụ việc khiếu kiện kéo dài, có dự án, công trình trọng điểm, chú trọng những địa bàn nhạy cảm, vùng giáo... Đối với một số địa phương được xác định là điểm nóng, dễ có kiến nghị đông người, nhân dân chưa thông về tư tưởng trong vấn đề xử lý rác thải, Ban Dân vận huyện tham mưu thành lập các đoàn, tổ công tác kiểm tra công tác bầu cử. Qua đó chủ động phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời tổ chức thành công đợt bầu cử các cấp, công tác dân vận của hệ thống chính trị tại địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất là, tích cực tuyên truyền sâu rộng, toàn diện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác dân vận, các văn bản về bầu cử, để người dân hiểu về vai trò, vị trí, chức năng của bầu cử trong đời sống chính trị, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc lựa chọn người đại biểu cho mình.

Thứ hai là, xác định công tác dân vận trước thềm bầu cử trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay phải bảo đảm thực hành dân chủ rộng rãi, công khai, minh bạch trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện mở rộng, phát huy quyền làm chủ thực chất của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tạo cơ chế phát huy mạnh mẽ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thứ ba là, Ban Dân vận tiếp tục chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, những vấn đề mà người dân và dư luận xã hội quan tâm, phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy trong việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp nhân dân.

Thứ tư là, tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện tiếp dân, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn; kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại từ cơ sở, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy địa phương phát triển.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI, GIẢI QUYẾT KỊP THỜI NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA NHÂN DÂN TỪ CƠ SỞ

HỒ ĐỨC TIẾN

Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Làm tốt hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm được tình hình và giải quyết kịp thời những đề xuất, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Qua đó, hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, huy động được sức dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Đ/c Hoàng Trung Dũng - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận phiên tiếp công dân tháng 3/2021

Ảnh: H.Đ.T

Trong thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án Khu kinh tế Vũng Áng, hệ thống

thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, mở rộng quốc lộ 1A và đường cao tốc bắc nam, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi mô hình quản lý chợ... Quá trình thực hiện các chương

trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của nhiều người dân, doanh nghiệp thông qua việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và các chủ trương xã hội hóa khác. Bên cạnh đó hậu quả của sự cố môi trường biển, đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều người dẫn đến phát sinh nhiều kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Để kịp thời giải quyết các vấn đề trên nhằm ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 657-QĐ/TU về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn. Đến nay, việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã đi vào nề nếp, góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, hoạt động quản lý điều hành của chính quyền, có thêm thông tin để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đang diễn ra ở cơ sở; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch.

Trong 3 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức được 1.673 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, trong đó cấp tỉnh 31 cuộc, cấp huyện 118 cuộc, cấp xã 1.524 cuộc. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực như: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn hóa, giáo dục, y tế; an ninh và trật tự an

toàn xã hội; chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ... Đa số các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết làm rõ tại hội nghị. Đối với các ý kiến, kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành chưa được trả lời tại hội nghị, đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền ban hành thông báo phân công các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết, tiêu biểu huyện Can Lộc, Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh...

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương của cấp ủy, quy định của địa phương; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của nhân dân. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản ánh của các tầng lớp nhân dân, kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm, phát hiện những hạn chế, thiếu sót để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung những quy định, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến công, hiến kế, góp ý, phản ánh, kiến nghị với tinh thần dân chủ, trách nhiệm; những vấn đề còn khúc mắc trong nhân dân được quan tâm nắm bắt và từng bước giải quyết ngay từ cơ sở, trong đó có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nhiều chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở một số địa phương cơ sở chưa đạt hiệu quả như mong muốn, một số tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân, trong đó có những vấn đề bức xúc chưa được cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết triệt để, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, cá biệt có nơi trở thành các điểm nổi cộm, phức tạp. Một số nơi thực hiện tiếp xúc, đối thoại còn mang tính hình thức; có địa phương người đứng đầu còn ngại, né tránh tiếp xúc, đối thoại ở những nơi có nổi cộm, bức xúc; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trả lời, giải quyết của cấp trên. Việc kết luận hội nghị còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và thời gian giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, một số người dân còn có ý kiến, kiến nghị nặng về lợi ích cá nhân, không mang tính đại diện những nguyện vọng chính đáng mà đại đa số nhân dân mong muốn.

Để thực hiện tốt hơn công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; tăng cường tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề, lựa chọn địa bàn có những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn để tập trung giải quyết. Đối với các địa phương, cơ sở có dấu hiệu phát sinh những yếu tố phức tạp, nổi cộm thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động đối thoại, để giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay tại cơ sở.

Hai là, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chuẩn bị các nội dung liên quan, các điều kiện cần thiết cho các cuộc tiếp xúc, đối thoại và trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân trước, trong và sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại đảm bảo về thời gian và chất lượng nội dung giải quyết.

Ba là, tại các nơi có vấn đề phức tạp, nổi cộm, cần làm tốt công tác dự báo tình hình để tiến hành tổ chức đối thoại. Trong quá trình xử lý, giải quyết, nhất thiết phải có sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy. Phát huy vai trò và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong hệ thống chính trị để thống nhất về phương hướng, biện pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp gây phức tạp tình hình, trở thành điểm nóng.

Bốn là, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách, nhất là chính sách trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, phương án hỗ trợ ổn định đời sống người dân khi bị thu hồi đất; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại, đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng. Thông qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

H.Đ.T

Thị trấn Đức Thọ:

PHÁT HUY HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

LÊ NGỌC NHẬT

UVBTV huyện ủy, Bí thư, Chủ tịch thị trấn Đức Thọ

Thị trấn Đức Thọ hiện có 13 tổ dân phố, hơn 3.717 hộ với hơn 14.717 nhân khẩu (sau sát nhập với xã Đức Yên). Tính đến thời điểm này, Thị trấn Đức Thọ đã cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí trong bộ tiêu chí tạm thời được quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 quy định tạm thời về Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết quả đó thể hiện sự đồng thuận, chung sức của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, nổi bật là công tác dân vận, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền đã tập trung vào các nội dung công khai để Nhân dân được biết, bàn bạc, quyết định và trực tiếp giám sát. Đối với các công trình có nguồn đóng góp của nhân dân, như: đường giao thông, mương thoát thải, cơ sở vật chất văn hóa... luôn được Ủy ban nhân dân thị trấn khảo sát, lập dự toán chi tiết gửi về tổ dân phố xin ý kiến. Hoạt động này chính là để nhân dân đóng góp về sự cần thiết, tính hiệu quả, tính khả thi của công trình, sau đó tổ chức họp dân theo từng khu dân cư, từng tuyến đường để nhân dân bàn bạc thống nhất mức đóng góp của nhân dân và tiến hành bầu nhóm trưởng, các thành viên để vận động các hộ trong tuyến mình đóng góp, triển khai thực hiện và giám sát công trình trong phạm vi của từng khu dân cư.

Xác định các công trình, hạ tầng cơ sở là để phục vụ sinh hoạt, đời sống, nhu cầu của người dân, chính quyền chỉ thực hiện khi dân đồng thuận. Theo đó khi các lồi, ngõ họp cán bộ chuyên môn, lãnh đạo thị trấn

cùng về tham dự để tuyên truyền, phổ biến, đối thoại và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Để thành công trong công tác này, nội dung vận động, tuyên truyền được xác định là nội dung quan trọng nhất, bám sát vào cơ chế chính sách, khung kế hoạch xây dựng đô thị văn minh của tổ dân phố để tuyên truyền, vận động. Thực hiện công khai các khoản thu, chi tài chính, số liệu đóng góp của Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, nhờ hiệu quả việc tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn đã hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng đô thị văn minh, từ đó tham gia một cách tự nguyện, tự giác hơn. Riêng năm 2020, thị trấn xây dựng được 06 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực: Vận động nhân dân hiến gần 1000m² đất, mở hàng rào giải phóng mặt bằng, quy hoạch con đường hoa, xử lý rác thải. Điển hình là vận động người dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng để nâng cấp mặt đường bê tông bằng nhựa nóng, đổ đường bê tông, xây dựng mương thoát thải, cơ sở vật

chất văn hóa; lắp đặt 61 mắt camera tại các ngã ba, ngã tư, các tuyến đường trên địa bàn, điểm đen giao thông với tổng kinh phí 600 triệu đồng v.v... Từ phong trào đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất như các hộ: ông Nguyễn Việt Hiền - Tân Định; Ông Nguyễn Võ Thành - TDP3; Ông Hoàng Kim Hoạt....

Từ sự đồng thuận của người dân, bức tranh đô thị dần khởi sắc, các tuyến đường thị trấn đã thuận lợi thông thương trung chuyển hàng hóa đi các vùng miền, các huyện, thị lân cận như Nam Đàn, Hương Sơn, Vũ Quang, Hồng Lĩnh; 13/13 tổ có nhà văn hoá và khu thể thao khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể dục, thể thao của người dân. Cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 52,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,47%.

Thành quả có được trước hết là nhờ vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, từ ban chỉ đạo đã phân chia thành từng tổ nhóm, tìm các biện pháp phối hợp triển khai tuyên truyền tới tận người dân. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong

dân. Đặc biệt, với đặc thù là địa phương có số giáo dân chiếm hơn 65%, cấp ủy, chính quyền luôn chú trọng công tác phối hợp đội ngũ chức sắc, Hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ, những người có uy tín, ảnh hưởng trong bà con giáo dân trong công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ hơn mục đích các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền Thị trấn Đức Thọ tiếp tục phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động để Nhân dân được biết, được bàn, tham gia trực tiếp trực tiếp vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân. Tập trung lắng nghe, đối thoại, giải đáp, giải quyết kịp thời những ý kiến, thắc mắc, vấn đề phát sinh tại cơ sở. Tất cả đều hướng tới mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phần đầu xây dựng Thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn Đô thị văn minh trong thời gian tới.

L.N.N



Tổ dân phố Đại Nghĩa nâng cấp lát gạch block sân nhà văn hóa

Ảnh: L.N.N

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ TĨNH

THÀNH CÔNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021- 2026

NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG
Hội LHPN tỉnh

Thị trấn Đức Thọ hiện có 13 tổ dân phố, hơn 3.717 hộ với hơn 14.717 nhân khẩu (sau sáp nhập với xã Đức Yên). Tính đến thời điểm này, Thị trấn Đức Thọ đã cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí trong bộ tiêu chí tạm thời được quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 quy định tạm thời về Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết quả đó thể hiện sự đồng thuận, chung sức của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, nổi bật là công tác dân vận, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tính đến hết tháng 3 năm 2021, sau thành công Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh (HLHPN) đã chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành duyệt đại hội các đơn vị điểm và tổ chức thành công 12/13 đại hội điểm cấp cơ sở. Kinh nghiệm từ các đại hội điểm cho thấy việc bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản và linh hoạt; đặc biệt là đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, đề án nhân sự đảm bảo quy định, quan tâm công tác tuyên truyền đại hội, cùng với đó, nắm chắc tình hình, diễn biến, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh nếu có ở cơ quan, đơn vị trước khi tổ chức đại hội thì việc tổ chức đại hội sẽ khoa học và thành công.

Chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từng khâu

Quá trình chỉ đạo, theo dõi tại các Đại hội điểm cấp cơ sở thấy rằng, một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành

công của đại hội đó là công tác chuẩn bị phải công phu, kỹ lưỡng từ các ban, bộ phận, trong từng khâu tổ chức. Đặc biệt, qua đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê (28/2/2021-01/3/2021) cho thấy công tác chuẩn bị chu đáo. Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, Kế hoạch số 461/KH-BTV ngày 9/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh về chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Sau Đại hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã họp, quán triệt những nội dung cần rút kinh nghiệm gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và 13 đơn vị được chọn đại hội điểm của các đơn vị huyện, thành phố, thị xã về công tác chuẩn bị, chỉ đạo, tổ chức, điều hành đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, ban hành Thông báo số 506/

TB-BTV ngày 05/3/2021 để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã phân công các đoàn công tác trực tiếp cùng cấp ủy các địa phương duyệt đại hội phụ nữ cơ sở tại các đơn vị làm điểm của huyện; chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện phân công các đồng chí thường vụ tham gia duyệt, chỉ đạo đối với các xã còn lại.

Những kinh nghiệm từ Đại hội điểm

Rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm. Trong đó nhấn mạnh: Phải đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, các cấp Hội phải quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Trung ương Hội, của tỉnh để tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong đội ngũ cán bộ; chủ động, linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội, đảm bảo an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động truyền thông; quan tâm phối hợp phòng văn hóa xã phát thanh trực tiếp diễn biến Đại hội.

Văn kiện Đại hội cần phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Việc xây dựng các mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu cần phải nghiên cứu kỹ dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên, Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ

2020- 2025, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để lượng hóa theo thực tế ở địa phương thiết thực, hiệu quả, có tính đột phá trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác nhân sự Đại hội phải bám sát hướng dẫn của Hội cấp trên, chỉ đạo của cấp ủy địa phương để thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định, công khai, minh bạch. Trong điều hành Đại hội, cần nắm vững nguyên tắc, thủ tục, quy trình Đại hội, nhất là Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; chuẩn bị chương trình Đại hội cụ thể, chi tiết, văn bản hóa tất cả các nội dung của Đại hội; phân công thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội hợp lý; cần bám sát văn bản điều hành nhuần nhuyễn, chặt chẽ; đồng thời phải linh hoạt xử lý khi có tình huống phát sinh ngoài dự kiến.

Các nội dung thảo luận tại Đại hội cần tập trung chia sẻ những mô hình, cách làm mới, hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động của Hội; đi sâu phân tích, làm rõ các chỉ tiêu, khâu đột phá, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể cho thời gian tới.

Sau Đại hội điểm của tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, bảo đảm theo yêu cầu. Các đơn vị làm điểm đều bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để chuẩn bị chu đáo, bài bản cho việc tổ chức đại hội. Đặc biệt là đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội; thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định; công tác tuyên truyền được quan tâm, phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi, thiết thực. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II/2021; Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện sẽ hoàn thành trong quý III/2021 và Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021- 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021.

N.T. H.T

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

XÂY DỰNG MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, BÀI HỌC THỰC TIỄN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỶ ANH

LÊ VĂN TRỌNG

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong những năm qua, huyện Kỳ Anh xem công tác dân vận, đặc biệt triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh của huyện.

Những năm qua, nhất là trong năm 2020 huyện Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân toàn huyện nên huyện nhà đã đạt được kết quả đáng phấn khởi. Kết quả đó có

đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận nói chung và phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” nói riêng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới (NTM).



Nhân dân thôn Tiến Thành xã Kỳ Khang ra quân xây dựng rãnh thoát nước, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Ảnh: L.V.T

Hệ thống dân vận các cấp đã tập trung vận động Nhân dân hiến tường rào để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh nội đồng. Phong trào vận động nhân dân xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu được tập trung đẩy mạnh, làm chuyển biến nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhiều khu dân cư đạt kết quả thực sự rõ nét, khởi sắc, là những miền quê đáng sống của người dân. Vận động chỉnh trang, nâng cấp 879 nhà ở và công trình phụ, chỉnh trang 5.384 vườn hộ; lắp đặt 65 km đường điện thấp sáng; 09 câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp; 69 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; 664 vườn mẫu đạt chuẩn; có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 18/20 xã. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); vận động các cơ sở đăng ký, xây dựng và đã có thêm 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được gần 160 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “quy tập, di dời các ngôi mộ ở các cánh đồng, nhà văn hoá thôn đến các nghĩa trang của địa phương” đã được Nhân dân vào cuộc quyết liệt và di dời hơn 2.200 ngôi mộ có chủ và vô chủ về quy tập tại nghĩa trang địa phương các xã. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân vận, phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chưa thật sự quan tâm nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là trong xây dựng NTM, hiệu quả một số việc chưa cao, có nơi chưa chú trọng việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong năm 2021, cần thực hiện tốt một số nội dung sau.

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh. Cần xác định việc thực hiện công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân các cơ quan nhà nước các cấp hàng năm.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức công tác dân vận, chú trọng công tác dân vận chính quyền, đưa mô hình “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trên các lĩnh vực, như: sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc thực hiện xây dựng các mô hình cần thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 185 năm ngày thành lập huyện Kỳ Anh và năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... Việc đăng ký và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” nhằm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

L.V.T

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HÀ TĨNH: HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG”

THẾ MẠNH

“Nâng bước em đến trường” là chương trình hành động được lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh thực hiện trong nhiều năm qua. Đây là chương trình hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của người lính biên phòng trên hai tuyến biên giới, bờ biển. Xuất phát từ tình thương, bằng những đồng lương, bằng những chất góp, tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày ở đơn vị, các cán bộ chiến sỹ đã giành dụm để hỗ trợ, giúp đỡ nhiều em học sinh nghèo ở các địa bàn biên phòng có điều kiện được tới trường.

Tại các địa bàn biên phòng trên hai tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh, có rất nhiều hoàn cảnh éo le, nghèo khó. Khi cái ăn, cái cái mặc còn thiếu thốn đủ bề, thì việc lo cho con em được ăn học trở thành một gánh nặng quá

lớn cho nhiều gia đình. Sự chung tay, giúp sức của những người lính mang quân hàm xanh đã giúp nhiều em không phải nghỉ học giữa chừng, và chính sự chia sẻ động viên đó đã tiếp thêm nghị lực, tinh thần vượt khó cho nhiều em.



Đại tá Nguyễn Thái Bình, Chính ủy BĐBP tỉnh tặng quà cho cháu Nguyễn Khánh Vy, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn

Ảnh: T.M

Trong ngôi nhà nhỏ, chật hẹp của gia đình em Phan Trường Sang ở xã Phú Gia huyện Hương Khê, hôm nay dường như vui hơn mọi ngày. Tiếng nói, tiếng cười, những lời động viên chia sẻ thân tình của những người lính Biên phòng ở Đồn Biên phòng Phú Gia đã giúp Sang có thêm nghị lực, niềm tin để bước con đường học tập. Gia đình Sang khá nghèo, cuộc sống của gia đình chỉ nhờ vào mấy sào ruộng, trong khi bố bị tật nguyền lại luôn đau ốm. Bản thân Sang cũng bị căn bệnh xương khớp, phải chữa chạy nhiều nơi. Vì thế cuộc sống gia đình luôn rơi vào cảnh túng quẫn. Khi biết được hoàn cảnh của Sang, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia đã đến tận nhà để động viên, hỗ trợ để em được yên tâm vui bước tới trường. Đều đặn hàng tháng, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị lại vận động quyên góp, hỗ trợ và cử người đến tận nhà tặng quà, động viên thăm hỏi, chia sẻ với gia đình Sang.

Ông Phan Văn Thận, bố của em Phan Trường Sang: “cháu Sang rất thích học nhưng do gia đình tôi quá khó khăn, nhiều lần gia đình có ý định cho Sang nghỉ học nhưng được các chú biên phòng động viên, hỗ trợ giúp đỡ cho cháu được đến trường, vào năm học mới các chú biên phòng đến tặng cặp sách, đồ dùng học tập và một khoản tiền nhỏ để gia đình trang trải trong cuộc sống.

Cách nhà em Phan Trường Sang không xa, hoàn cảnh của em Lê Thị Ánh Ngọc, học sinh lớp 7B trường trung học cơ sở Phú Gia, huyện Hương Khê cũng hết sức khó khăn. Bố mất do căn bệnh hiểm nghèo; mẹ làm lao động tự do nên công việc cũng bấp bênh. Gia đình vốn dĩ khó khăn, lại tập trung chữa bệnh cho bố, nên mẹ Ngọc phải vay mượn khắp nơi, giờ cũng chưa biết nhìn vào đâu để trả nợ. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia đến động viên chia sẻ

cùng gia đình, đồng thời phát động toàn đơn vị quyên góp, hỗ trợ, xây dựng nguồn quỹ để đỡ đầu giúp em Ngọc từ nay đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Em Lê Thị Ánh Ngọc chia sẻ: “Hàng năm các chú biên phòng đến động viên, hỗ trợ tiền học phí cho con để con được tiếp tục đi học, con hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các chú”.

Xã Phú Gia, huyện Hương Khê là địa bàn biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại ở địa phương này vẫn còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh. Cuộc sống quá khó khăn, nên việc học của con em trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình. Cho con nghỉ học là cách mà nhiều gia đình đã tính đến. Trước thực trạng này, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú gia đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động các gia đình nỗ lực, tạo điều kiện để con em được đến trường. Bên cạnh đó, hàng tháng đơn vị đã trích ra một phần quà để trao tặng cho các cháu nhằm để động viên các cháu vươn lên trong học tập, giảm bớt khó khăn cho các gia đình, trung tá Võ Văn Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia cho biết.

Như hoàn cảnh em Lê Văn Quyến, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà. Bố bị bệnh thần kinh, mẹ không có công ăn việc làm ổn định, đã nhiều lần việc học của Quyến tưởng như phải dừng lại. Tuy nhiên, sự động viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các chú bộ đội biên phòng đã tiếp thêm nghị lực để Quyến vươn lên trong học tập. Và sự nỗ lực của em được đền đáp xứng đáng, khi mới đây Quyến đã đậu vào lớp chuyên lý của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với số điểm rất cao.

“Các chú biên phòng đã hỗ trợ về vật chất để cháu đủ điều kiện học tập cháu rất vui nên cháu phải quyết tâm học thật tốt; ước mơ của cháu sau này sẽ thi vào được

đại học quân sự để trở thành một công dân có ích cho đất nước”, em Lê Văn Quyên chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: Xuất phát từ mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các Đồn Biên phòng đều đóng quân trên địa bàn khó khăn, gian khổ. Qua khảo sát rất nhiều các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho nên chúng tôi thực hiện chương trình “nâng bước em đến trường” và “con nuôi Đồn Biên phòng” nhằm giúp các cháu có điều kiện đặc biệt khó khăn, không có điều kiện đến trường để các cháu vươn lên trong học tập, phát triển trở thành người có ích cho xã hội.

Trong 7 năm qua chương trình “nâng bước em đến trường”, cán bộ chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh đã quyên góp trên 2,2 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 400 em học sinh và nhận 5 cháu “con nuôi Đồn Biên phòng”. Trước những hành động, những nghĩa cử đẹp, đầy tính nhân văn của cán bộ, chiến sỹ BĐBP, nhiều em học sinh khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ đã không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Trong năm học vừa qua đã có nhiều em đậu đại học, nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh và các danh hiệu thi đua khác... Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo chương trình này thật cụ thể hơn nữa, sát với thực tế địa bàn biên phòng nhằm giúp các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập, đại tá Nguyễn Thái Bình cho biết thêm.

Trao yêu thương để nhận hạnh phúc, trao cơ hội cho nhiều em học sinh được đến trường, được chấp cánh ước mơ để nhận về niềm vui, những hành động đầy nghĩa tình và mang tính nhân văn của cán bộ chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh đã lan tỏa yêu thương đến với nhiều người.

T.M

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN

(Tiếp theo trang 11)

thể như: giám sát việc niêm yết danh sách ứng cử viên (ĐBQH và HĐND các cấp), giám sát việc lập danh sách cử tri, giám sát việc thành lập tổ bầu cử, giám sát trong quá trình bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và hướng dẫn Ban thường trực UB MTTQ cấp huyện chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri tại nơi ứng cử (thời gian tiếp xúc từ ngày 3-5 đến 18-5-2011), trình bày chương trình hành động (thực hiện quyền vận động bầu cử) trên tinh thần đảm bảo công bằng giữa các ứng cử viên.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri đối với đại biểu ứng cử và đối với cử tri, với Ban bầu cử, tổ bầu cử. Tiếp nhận và phân loại các ý kiến kiến nghị để xử lý. Phối hợp nắm tình hình tư tưởng của cử tri và tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổ chức tốt công tác tập huấn bầu cử cho các thành viên của Ban bầu cử, các ủy viên của Ủy ban bầu cử, đặc biệt chú trọng tập huấn cho tổ bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo đúng luật, dân chủ, công bằng, không để tình trạng cử tri đi bầu hộ, bầu thay. Đây có thể được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của cuộc bầu cử sắp tới.

Có thể khẳng định, với những kết quả đã đạt được, cùng với những kế hoạch cụ thể triển khai những nhiệm vụ sắp tới, MTTQ các cấp đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc tổ chức hiệu quả cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh./

H.A.Đ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ NGỌC SƠN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO TRONG XÂY DỰNG VƯỜN ĐẸP, NHÀ SẠCH

DƯƠNG CHÍ TÂM

Những năm qua, Hội viên xã Ngọc Sơn (Thạch Hà) tích cực hưởng ứng mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM), chủ động xây dựng nhiều mô hình hay, cách là hướng tới xây dựng xã Ngọc Sơn trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của xã nhà, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ngọc Sơn đã chủ động xây dựng khung kế hoạch lựa chọn các phần việc trọng tâm phù hợp với địa bàn để triển khai các hoạt động. Theo đó Hội phụ nữ xã đã chỉ đạo 5/5 Chi hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào xây dựng vườn sạch, nhà đẹp và coi đây là điểm mấu chốt để xây dựng tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Qua quá trình tuyên truyền đã từng bước làm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm của chị em phụ nữ và nhân dân trong việc củng cố và nâng cao các tiêu chí về xây dựng NTM, nhất là phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư

kiểu mẫu. Đến nay, diện mạo xã miền núi Ngọc Sơn đã có những bước đổi thay kỳ diệu, về đích xã NTM nâng cao cuối năm 2020 và đang trên chặng đường phấn đấu các tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu.

Theo chị Lê Thị Mai - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngọc Sơn chia sẻ: “*Làm vườn đẹp, nhà sạch cần quy hoạch vườn theo*



Khu vườn bưởi Phúc Trạch trong khu vườn mẫu của chị Phạm Thị Tĩnh (thôn Nam Sơn)

Ảnh: Dương Chí Tâm

trình tự bài bản, khoa học. Vừa chăm vườn có năng suất hiệu quả kinh tế cao, đồng thời luôn sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, hợp vệ sinh sạch từ nhà ra ngõ, phân loại rác thải, tập kết rác đúng thời gian và nơi quy định. Xã chúng tôi thuộc địa bàn vùng núi nên vườn hộ thường ít nhất từ gần 01 ha đến trên 02 ha, để xây dựng được những mô hình vườn sạch nhà đẹp phải đầu tư nhiều công sức và thời gian.”

Với cách làm khoa học và bài bản, Hội phụ nữ xã đã tổ chức cho 100% chi hội ký cam kết với thôn về xây dựng vườn đẹp, nhà sạch. Với đặc điểm địa hình là xã vùng núi, chi hội đã định hướng cho hội viên đầu tư trồng cây ăn quả với các loại cây trái cho hiệu quả kinh tế cao như: bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh, cam, ôi Đài Loan, nhãn lồng Hưng Yên. Cùng với trồng xen canh cây rau màu ngắn ngày. Hội giúp hội viên quy hoạch cụ thể từng khu vực chăn nuôi bò, lợn, nuôi cá nước ngọt.

Thôn Nam Sơn được chọn làm điểm, sau đó nhân ra diện rộng. Sau thời gian triển khai xây dựng mô hình, thôn có 96% gia đình chị em đạt tiêu chuẩn vườn đẹp, nhà sạch. Điển hình là vườn hộ gia đình chị Phạm Thị Tịnh có diện tích rộng hơn 2 ha, chị đã mạnh dạn đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng tường rào, quy hoạch vườn theo từng khu vực, trồng bưởi, cam, cây thanh long ruột đỏ, khu vực trồng cây rau màu ngắn ngày, khu vực chăn nuôi bò, lợn, phần diện tích còn lại khi chưa có điều kiện trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, gia đình chị trồng trên 400 cây trà để chống cỏ dại, xói mòn đất, tăng thêm thu nhập, mỗi năm cho nguồn thu trên 120 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của Hội LHPN xã, các đoàn thể, chị Hoàng Thị Quý ở thôn Khe Giao 2 đã tích cực xóa bỏ các loại cây tạp, đầu tư trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau, cho thu nhập mỗi năm 75 - 100 triệu đồng, gia đình chị hiện nay đã được công nhận đạt các tiêu chí “vườn đẹp, nhà sạch”.

Để tạo khí thế thi đua và tạo tinh thần cho chị em hội viên trong toàn xã, Hội phụ nữ xã phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên tiên phong làm mẫu. Dù bận rộn công việc tập thể, song chị Lê Thị Mai - Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Sơn luôn tận dụng thời gian có được để cùng chồng cải tạo khu vườn rộng 1,5 ha. Vườn của gia đình chị có 130 gốc bưởi, 50 gốc cam, ao nuôi cá rộng 2100m² đã cho thu hoạch mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Chính vì sự nhiệt tình hướng dẫn của chi hội phụ nữ xã và hiệu quả của các mô hình mẫu, phong trào xây dựng vườn sạch nhà đẹp đã lan tỏa sâu rộng trong hội viên phụ nữ và bà con nhân dân. Đến nay toàn xã đã có 4 khu dân cư kiểu mẫu, 24 vườn mẫu, trên 80% gia đình đạt tiêu chí vườn đẹp, nhà sạch.

Trong giai đoạn tập trung cao cho việc thực hiện tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, gắn với việc vận động cán bộ hội viên tham gia xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Ban Chấp hành Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội xây dựng các tuyến đường tự quản tại khu dân cư. Phối hợp với lực lượng công an, các hội đoàn thể tuyên truyền vận động con em, người thân chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp cùng với ban công tác mặt trận các thôn tăng cường công tác hòa giải, vận động hội viên hiến đất, hiến cây mở rộng đường giao thông, tham gia ngày công làm đường giao thông đảm bảo đường thông thoáng, xanh, sạch, đẹp,....

Có thể nói, các hoạt động chung sức xây dựng NTM do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai trong thời gian qua đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Sơn thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Ngọc Sơn trở thành xã NTM nâng cao, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

D.C.T

BÍ THƯ ĐOÀN XÃ Ở HÀ TỈNH KHÉO HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

HỒNG PHƯỢNG

Gần 10 năm lăn xả với hoạt động đoàn, anh Hồ Văn Việt (SN 1988), Bí thư Đoàn xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh luôn thể hiện hình ảnh người cán bộ năng nổ, hết lòng với việc kêu gọi xã hội hóa nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên.

Từng là giáo viên dạy học tại Đà Nẵng thế nhưng năm 2012 anh Việt vẫn quyết tâm trở về và cống hiến sức trẻ cho quê hương. Anh tham gia các hoạt động đoàn và trở thành Bí thư Chi đoàn thôn Hồng Dinh kiêm cán bộ công nghệ thông tin xã, văn phòng đảng ủy. Năm 2015, anh được bầu là Bí thư đoàn xã.

Căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tiễn của địa phương và những công trình, phần việc phù hợp với tuổi trẻ, anh cùng Ban Thường vụ Đoàn xã xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ Đảng ủy. Bí thư đoàn xã Hồ Văn Việt nỗ lực kết nối, kêu gọi các nguồn xã hội hóa để thực hiện công trình thanh niên. Anh Việt cho biết: “Ban đầu, chúng tôi xây dựng từ những công trình nhỏ, viết thư ngỏ gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, con em xa quê và đặc biệt là những đồng chí nguyên là cán bộ đoàn, chi đoàn hiện đang đi xuất khẩu lao động. Sau khi nhận nguồn hỗ trợ, mọi quá trình chi tiêu và kết quả của công trình, danh sách nhà hảo tâm đều được báo cáo minh bạch, công khai qua mạng xã hội, loa phát thanh”.

Khi có nguồn tài chính, Anh bắt đầu từ những công trình như đường điện thấp sáng làng quê, đường cò, xây dựng nhà nhân ái để giúp các hộ dân nghèo tại địa phương. Thấu hiểu những khó khăn trong hoạt động đoàn ở xã biển ngang, Hồ Văn Việt hướng đến việc tự gây quỹ hoạt động và nỗ lực kêu gọi xã hội hóa các công trình, phần việc. Mỗi công trình kêu gọi xây dựng được thủ lĩnh đoàn khảo sát nhu cầu kỹ càng.

“Từ những công trình thiết thực ban đầu như vậy đã tạo hiệu ứng tốt trong lòng các mạnh thường quân và người dân địa phương. Kinh nghiệm đó là không nên triển khai ồ ạt, không kêu gọi dàn trải và phải lựa chọn công trình có trọng tâm, trọng điểm trước khi kêu gọi nguồn lực. Vì vậy mỗi năm, chúng tôi lựa chọn triển khai mỗi năm 1 - 2 công trình” - anh Việt nói thêm.

Bên cạnh đó, anh còn chỉ đạo triển khai các hoạt động tự gây quỹ để trao quà cho các đối tượng chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua xây dựng vườn ươm thanh niên, lao động gây quỹ, giao hữu bóng đá... Với cách làm đó, trong



Đường cờ thanh niên vừa được đoàn xã Thạch Trị xây dựng từ nguồn xã hội hóa trong đầu tháng 3/2021.
 Ảnh: H.P

năm 2020, anh Hồ Văn Việt đã trực tiếp khâu nối, kêu gọi 30 triệu đồng và huy động đóng góp trên 50 ngày công để làm 3,2 km đường điện thanh niên thấp sáng làng quê; kêu gọi nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, từ đoàn viên, thanh niên xa quê với số tiền hơn 30 triệu đồng trao tặng 80 suất quà cho hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn...

Bí thư Đoàn xã cũng đã chủ trì khâu nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng cho 5 hộ nghèo có nguyện vọng sửa nhà ở; tổ chức giao hữu bóng đá gây quỹ từ thiện trao 17 suất quà trị giá 8,5 triệu đồng cho học sinh nghèo Trường THCS Văn Trị; trao 27 suất quà trị giá 10,8 triệu cho học sinh nghèo các trường tiểu học và THCS trên địa bàn trước thềm năm học mới; kêu gọi con em xa quê ủng hộ người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch Covid-19 với số tiền 24 triệu đồng. Ngoài

ra, để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi, anh còn cụ thể hóa chủ đề, chủ điểm sinh hoạt Đoàn - Đội hằng tháng dưới hình thức trò chơi tìm hiểu kiến thức như rung chuông vàng, mini game... Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt Đoàn - Hội từng bước được nâng lên, tỷ lệ tập hợp đạt gần 80%.

Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà Võ Thanh Bình cho biết: “Đồng chí Việt là một trong những gương Bí thư đoàn tiêu biểu của Huyện đoàn Thạch Hà. Trong thực hiện nhiệm vụ đồng chí luôn chịu khó học hỏi, nhiệt tình; đặc biệt, rất khéo léo, nhanh nhạy trong huy động nguồn lực thực hiện các công trình phần việc thanh niên; dẫn dắt phong trào Đoàn xã Thạch Trị nằm trong tốp đầu của huyện. Bản thân đồng chí Việt cũng đã được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ở địa phương”.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU GƯƠNG MẪU Ở THÔN BẮC CHÂU

THÙY DƯƠNG

Với uy tín, trách nhiệm và cách tổ chức bài bản, “người đứng đầu” Nhữ Thái Yên (SN 1952) đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt trong Nhân dân thôn Bắc Châu, Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Xã Kỳ Châu là địa phương đầu tiên của huyện Kỳ Anh phấn đấu đạt chuẩn NTM (năm 2016), trong đó yêu cầu có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Thôn Bắc Châu được “chọn mặt gửi vàng”, khó khăn chồng chất ở điểm khởi động, nhất là khi tư tưởng người dân vẫn chưa thông.

Trước tình hình đó, ông Nhữ Thái Yên cùng với chi bộ và Ban cán sự thôn thống nhất chọn việc xây dựng cơ sở hạ tầng làm trước. Mở đầu bằng chiến dịch làm giao

thông nông thôn, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Nhữ Thái Yên đã tự nguyện hiến 253m² đất; noi gương người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn, rồi đến bà con nhân dân cùng đồng lòng hiến đất, hiến cây mở rộng, làm mới các tuyến đường giao thông. Năm 2014, thôn làm mới 2,3 km đường giao thông, sau đó dần phủ kín 6 tuyến trục chính và các tuyến đường ngõ xóm trong toàn thôn.

Kể chuyện với chúng tôi, vợ của ông Yên, bà Nguyễn Thị Thìn cho biết: “Ông ấy



Ông Yên động viên người dân Bắc Châu duy trì nền nếp vệ sinh môi trường khu dân cư. Ảnh: T.D

về hưu tháng 1/2012 thì tháng 8/2012 làm thôn trưởng, đến năm 2013 kiêm luôn Bí thư Chi bộ. Từ đó, công việc còn bận hơn cả lúc đi làm tại đơn vị nông nghiệp. Giai đoạn thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tôi thường xuyên phải chờ cơm ông ấy đến quá trưa hay tối muộn...”.

Cũng với sự vận động khéo léo, uy tín và cách làm khoa học, các công trình hạ tầng khác như nhà văn hóa thôn và thiết chế văn hóa, thể thao... lần lượt được hoàn thành. Các tuyến đường giao thông ở thôn Bắc Châu được mở rộng sau khi người dân đồng thuận hiến đất, góp công góp của.

Năm 2016, phong trào xây dựng vườn mẫu bắt đầu được phát động và đưa vào tiêu chí đánh giá xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Với kinh nghiệm của một lãnh đạo trong ngành nông nghiệp ông đã tiên phong xây dựng khu vườn mẫu đầu tiên của thôn. Khu vườn được quy hoạch bài bản với sản phẩm chủ lực là rau ngắn ngày, rau gia vị, cùng nhiều sản phẩm chăn nuôi khác đã được huyện xếp giải A và tỉnh xếp giải C trong cuộc thi xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2016. Noi gương người đứng đầu thôn, nhiều cán bộ, đảng viên cũng vào cuộc tiên phong làm vườn mẫu và phong trào này dần lan tỏa tới đông đảo người dân. Đến nay, toàn thôn có 9 vườn được công nhận vườn mẫu; trên 200 vườn được cải tạo trồng các loại rau, củ quả, rau gia vị, mang lại thu nhập khá ổn định cho người dân.

Luôn có mặt ở các hạng mục xây dựng nông thôn mới của từng tổ liên gia, ông Yên sẵn sàng xắn tay cùng bà con trong mỗi công việc. Ông không ngại chia sẻ kinh nghiệm, kho kiến thức, kinh nghiệm sản xuất của mình để tư vấn cho bà con từ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn cây, con giống. Cũng nhờ đó, uy tín của người đứng đầu ngày càng được củng cố, người dân ngày càng đồng thuận, tự giác, tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 8 năm (2012 - 2020), tập trung xây dựng NTM, thôn Bắc Châu đã xây dựng được 4,5 km đường giao thông tuyến chính với chiều rộng 7-8 mét; hơn 7 km đường ngõ xóm, tổ liên gia; hơn 7km kênh mương nội đồng; 3km kênh mương thoát thải trong khu dân cư; 4km đường điện thấp sáng công cộng; xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế thể thao với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong 8 năm đạt trên 14 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 50%. Để đạt được những thành tích đó, Ban cán sự và nhân dân thôn Bắc Châu đã có những đóng góp không nhỏ, đặc biệt niềm tin của nhân dân đối với các quyết định của Đảng, chính quyền các cấp ngày càng tăng lên.

Sau một thời gian gánh vác 2 vai, ông Nhữ Thái Yên xin phép nghỉ việc Trưởng thôn và giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2021. Công việc được san sẻ để ông có thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo thôn củng cố, nâng cấp các tiêu chí để cùng xã tiến tới đích xã NTM nâng cao thì không rời. Ông Trần Xuân Việt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Châu đánh giá: “Điều quan trọng nhất là từ uy tín, trách nhiệm và cách tổ chức bài bản và sự sâu sát với từng gia đình, ông Yên đã xây dựng được sự đoàn kết bền chặt, khơi dậy sức dân”.

Thời gian tới, Bí thư thôn Bắc Châu cùng nhân dân sẽ cố gắng duy trì và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ “thương hiệu” khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời tập trung thực hiện các tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống người dân như nhân rộng mô hình xử lý nước thải trong các hộ gia đình; tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng khu vui chơi người già, trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống tinh thần của người dân”.

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2021

* Từ chối bồi thường bảo hiểm với tài xế có nồng độ cồn

Từ 1/3, Chính phủ quy định một số điểm mới trong Nghị định 03/2021 như đơn vị bảo hiểm sẽ có quyền từ chối bồi thường thiệt hại với tài xế lái xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy. Tài xế bị thu hồi Giấy phép lái xe cũng sẽ bị coi như không có Giấy phép lái xe, do đó doanh nghiệp bảo hiểm không thanh toán.

Thời hạn được ghi trên bảo hiểm theo Nghị định này cũng tăng so với quy định trước đây. Với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là một năm và tối đa là ba năm (quy định cũ là một năm).

* Tăng mức phạt với hành vi cho mượn văn bằng, chứng chỉ

Từ 10/3, hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác; cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình hay sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng thay vì mức phạt tối đa 8 triệu đồng như trước đây. Đây là quy định được Chính phủ sửa đổi trong Nghị định 04/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung một trong các quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập; quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục cũng được tăng mức phạt tối đa từ 10 lên 20 triệu đồng...

* Tiêu chí mới về chuẩn hộ nghèo

Từ ngày 15/3, các địa phương bắt đầu bình xét chuẩn hộ nghèo cho năm 2022 theo Nghị định 07/2021. Theo đó, tiêu chí nghèo đa chiều đã được đưa ra khắt khe, với nhiều tiêu chí hơn. Ví dụ, thu nhập bình quân trên đầu người mỗi tháng ở khu vực nông thôn phải thấp hơn hoặc bằng 1.500.000 đồng; ở thành thị thì phải thấp hơn hoặc đến 2.000.000 đồng. Quy định tiêu chí về thu nhập này với hộ nghèo đã tăng gấp đôi so với trước đây.

Các trường hợp được bình xét cũng buộc phải có thêm các tiêu chí khác như thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (ví dụ: gia đình có ít nhất một người không được đi học, không có việc làm và không có bảo hiểm y tế)...

* Bổ quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Từ ngày 20/3, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông công lập không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như hiện nay. Đây là quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong 4 thông tư 01, 02, 03, 04, quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trường phổ thông công lập.

Các yêu cầu về ngoại ngữ không còn quy định “cứng” phải đảm bảo bậc 1 hay bậc 2, bậc 3 như trước đây mà chuyển thành “có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”. Yêu cầu về trình độ tin học chuyển thành “có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ”.

Ngoài ra, các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ thứ hai với giáo viên dạy ngoại ngữ.



TRẦN HÀNH SƠN

Mạch nguồn

Chiếc rẽ tôi bám chặt rú Nghèn
Sông trước mặt đơm đầy hoa com nguội
Lục bình giăng giăng giữa con chìm nổi
Phía bên kia con sáo mỗi mắt về...

Rẽ tôi cắm chặt đất quê
Mạch nước ngầm dậy thơm mùa trinh tiết
Giếng Chạ giấu mắt em ngày chia biệt
Phía đa đoan rắc tím bông bênh

Một nửa dòng đằm ngọt Hạ Can
Một phía Trà Sơn cam vàng tay em cầm
nhật thực

Bước chân dụ tôi về Trường Lưu nghe hát
Đọc câu Kiều ai nở để chiêu nghiêng

Đi xa lòng tôi đặt giữa đất Nghèn
Em tập hát ca trù trên môi thơ Xuân Diệu
Con tép kiếng chân qua mùa nước héo
Thìa lia vác cờ mở hội Trảo Nha

Hồng Lĩnh đại bàng cuộn cuộn mây xa
Người xưa chọn rú Nghèn làm nơi mắc võng
Vời giấc mơ không vẽ theo thần thánh
Chỉ là mọi lẽ sinh sôi

Tiếng trống bình minh dội vách ngực con người
Tay cầm tay bay lên đồng nội
Rẽ tôi bám nơi không có tuổi
Ngàn năm tinh khiết mạch nguồn./.

DƯƠNG XUÂN THÂU

Trách nhiệm công dân

Nêu cao trách nhiệm của công dân
Bầu cử những ai Tổ quốc cần
Tur tưởng vững vàng không đổi dạ
Lập trường kiên định chẳng chùn chân
Kiệm, cần gương sáng trong thiên hạ
Liêm, chính tiếng vang giữa cõi trần
Dốc hết tài năng vì đất nước
Vô tư, minh bạch, vẹn mười phân./.

Niệm khúc tháng ba

Em nghe chẳng thương nhớ tháng ba
Đã thoảng lảng trong hương bưởi trắng
Hoa dịu dàng khép trong tầng lá mỏng
Gió nồng nàn đưa hương ngát bay xa

Em nhớ chẳng niệm khúc tháng ba
Chùm hoa bưởi ai trao em bói rói
Má ửng hồng ai quay đi rất vội
Dấu ánh nhìn hạnh phúc đã long lanh

Tháng ba về với cánh trắng mong manh
Màu tinh khiết ẩn mình trong sắc lá
Nhớ mắt ai đã nhìn ai thật lạ
Phút ngọt ngào thương nhớ ướt bờ môi

Niệm khúc tháng ba cứ lặng lẽ trôi
Nhịp thời gian cũng nhuộm màu nhưng nhớ
Hoa mộc miên đã rực lên sắc đỏ
Thắp đèn lồng thêm hương sắc tháng ba.

(ST)



Bản tin

Dân vận

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY HÀ TĨNH



**BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

SỐ 01
2021



**BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

TRỤ SỞ

**SỐ 6 - ĐƯỜNG NGUYỄN THIẾP
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

ĐT: 02393.858.676 - 02393.693.286

Email: bdtvhatinh@gmail.com

** Chịu trách nhiệm xuất bản
Trưởng Ban biên tập*

TRƯƠNG THANH HUỲN
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy

** Ban biên tập:*

**NGÔ VĂN HUỲNH
DƯƠNG XUÂN HÒA
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG**

** Thư ký:*
CHU HOÀI

** Trị sự*
THU HẰNG

*** Bìa 1:**

Tranh cổ động: (ST)

*In 3.000 cuốn khổ 19x26,5 cm.
Tại Công ty CP In Hà Tĩnh.
Giấy phép xuất bản số 11/
GPXBTT, ngày 11/3/2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông.*

MỤC LỤC



NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

1 NGUYỄN THẾ TRUNG

Nhận thức về nội dung phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

4 LÊ THÀNH ĐÔNG

Tháng Thanh niên và hành động của tuổi trẻ Hà Tĩnh

6 BÙI NHÂN SÂM

Hương Sơn nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

9 HOÀNG ANH ĐỨC

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

12 PHẠM HÙNG CƯỜNG

Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh: Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận chính quyền

16 NGUYỄN VĂN HẢO

Công tác Dân vận của hệ thống chính trị góp phần thắng lợi trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

19 ĐƯỜNG THỊ PHÚ

Đức Thọ nâng cao công tác dân vận phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

21 HỒ ĐỨC TIẾN

Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân từ cơ sở

24 LÊ NGỌC NHẬT

Thị trấn Đức Thọ: Phát huy hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng Đô thị văn minh

26 NGUYỄN THỊ HUỲN THƯƠNG

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh: Thành công và bài học kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021- 2026



THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO"

28 LÊ VĂN TRỌNG

Xây dựng mô hình "dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới, bài học thực tiễn trên địa bàn huyện Kỳ Anh

30 THẾ MẠNH

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình "Nâng bước em đến trường"

33 DƯƠNG CHÍ TÂM

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ngọc Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng vườn đẹp, nhà sạch

35 HỒNG PHƯỢNG

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

37 THÙY DƯƠNG

Người đứng đầu gương mẫu ở thôn Bắc Châu



CHÍNH SÁCH MỚI - TRANG THỜ

39 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

40 TRẦN HÀNH SƠN:

Mạch nguồn

Niệm khúc tháng ba (ST)

40 DƯƠNG XUÂN THẬU: Trách nhiệm công dân



Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ảnh: T.H



Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2021

Ảnh: C.H

QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Chậm nhất là 17/2/2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Chậm nhất là 19/3/2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chậm nhất là 18/4/2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ngày 23/5/2021

Bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày 2/6/2021

Công bố danh sách đại biểu trúng cử
HĐND các cấp

CƠ CẤU ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU căn cứ vào:



Dân số của từng
đơn vị hành chính



Việc xác định đơn vị
hành chính: miền núi,
vùng cao, hải đảo



**ĐẠI BIỂU ỨNG CỬ LÀ NGƯỜI
NGOÀI ĐẢNG:** Ít nhất

10%

ĐẠI BIỂU TÁI CỬ:
Ít nhất

30%

ĐẠI BIỂU ỨNG CỬ TRẺ TUỔI
(dưới 40 tuổi): Ít nhất

15%



**BẢO ĐẢM TỶ LỆ ĐẠI BIỂU LÀ
NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
HỢP LÝ**

* Đặc biệt chú ý đến các dân tộc
thiểu số chưa tham gia hoạt động
của HĐND



Khoảng

30%

ĐẠI BIỂU LÀ PHỤ NỮ